



ข้อคิดยามเช้า วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน ค.ศ.2014

เราคงไม่ปฏิเสธความจริงที่ว่าทุกคนต้องทำงานเพื่อความอยู่รอด พ่อแม่ต้องทำงานเพื่อลูก ๆ จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข แต่จะมีประโยชน์ได้ถ้าทำงานมากเกินไปจนทำให้ครอบครัวเป็นทุกข์ เพราะขาดความรักและความอบอุ่น เราต้องเลือกว่าอะไรต้องมาก่อน ระหว่างครอบครัวและทรัพย์สินเงินทอง? พระเยซูเจ้าเมื่อมีพระชนมายุได้ 12 พรรษา ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมชาวยิว ทรงเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ในพระวิหารโดยไม่ได้บอกบิดามารดา เมื่อบิดามารดาพบพระองค์หลังจากที่เฝ้าตามหาสองวัน สิ่งที่พระองค์ทรงบอกพวกท่านคือ “พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม พ่อแม่ไม่รู้หรือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” (ลก 2:49) ตอนท้ายของพระวรสารสรุปสั้น ๆ ให้เราฟังว่า “พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปเมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดา และเชื่อฟังท่านทั้งสอง” (ลก 2:51) เมื่ออายุเพียง 12 พรรษา พระเยซูเจ้ามีศรัทธาและทรงทราบดีว่า ภารกิจของพระองค์คือ การอยู่ที่บ้านของพระบิดา และการทำให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จไป แต่พระองค์เสด็จกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ และใช้เวลาถึง 18 ปีแบบซ่อนเร้น ภายใต้การดูแลของแม่พระและนักบุญโยเซฟ เพื่อรอจนกระทั่งอายุ 30 ปีจึงเริ่มเทศนาสั่งสอนอย่างเปิดเผย 18 ปี แห่งชีวิตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของพระองค์ เพราะในช่วงเวลานี้อเองที่ “พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้น ทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทาน เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์” (ลก 2:52) พระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนเพียงแค่ 3 ปี แต่ทรงใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของพระองค์ถึง 30 ปี เพราะทรงให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่างยิ่ง การทำงานหนักเพื่อครอบครัว จะไม่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความรักที่เรามีต่อครอบครัว ถ้าเราไม่ใช้เวลาไปกับครอบครัวของเราอย่างเพียงพอ การใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เป็นวิถีทางหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรารักพวกเขา เราต้องอุทิศเวลาให้กับครอบครัวมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ อย่าเอาเวลาของครอบครัวไปให้กับการทำงานจนมากเกินไป ให้แบบอย่างของพระเยซูเจ้าเตือนใจเราให้มองเห็นคุณค่า และความสำคัญของครอบครัวมากกว่าการทำงาน อย่าให้ครอบครัวของเราแตกแยก ลูก ๆ ของเราขาดความอบอุ่น กลายเป็นเด็กมีปัญหาและภาระให้กับสังคม ให้เราอ่อนขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ช่วยเรา ให้รู้จักเลือกและให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของเราแต่ละคน



พระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนเพียง 3 ปี แต่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวถึง 30 ปี เพื่อให้เห็นภารกิจในความสัมพันธ์กับครอบครัวมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เราต้องอุทิศเวลาให้กับครอบครัวมากที่สุดเท่าที่ทำได้ นั่นเป็นวิถีทางหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรารักพวกเขา

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

พระสังฆราชขอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี